



# Đảng bộ tỉnh Nam Định nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

❖ **Nguyễn Mạnh Hiến\***

**K**iểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ phát huy được những ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẳng định những nội dung trên.

Tại Đảng bộ tỉnh Nam Định, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và được nhiều kết quả quan trọng:

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh

đạo, chỉ đạo cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, UBKT các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kịp thời ban hành các văn bản. Các văn bản của Tỉnh ủy: Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy, Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan. Hoàn thiện các quy định, quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở cấp mình. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ và

thống nhất là cơ sở để tổ chức triển khai trong Đảng bộ.

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: Đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy (trọng tâm là các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ (Nghị quyết 09), về xây dựng nông thôn mới (Nghị quyết 04), về cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư (Nghị quyết 05), về xây dựng, phát triển thành phố Nam Định (Nghị quyết 06)... , cấp ủy các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán bộ; công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác phòng, chống tham nhũng; việc kê khai tài sản, thu nhập; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp...

\* Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy  
Nam Định



Thực hiện gắn việc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó, đã chỉ ra các ưu điểm cần phát huy và đề ra các giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời có kiến nghị, đề xuất kịp thời nhằm hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong triển khai thực hiện nghị quyết, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, vai trò, trách nhiệm nêu gương và Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 4.570 lượt tổ chức đảng và 4.577 đảng viên, trong đó có 1.141 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 17 tổ chức đảng và 49 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; 8 tổ chức đảng và 32 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Công tác giám sát được tăng cường, đã tổ chức giám sát đối với 3.990 lượt tổ chức đảng và 3.911 đảng viên, trong đó có 2.625 đảng

viên là cấp ủy các cấp. Qua giám sát, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu 2 tổ chức và 15 đảng viên.

UBKT các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 29 tổ chức đảng và 302 đảng viên, trong đó có 152 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 27 tổ chức đảng, 268 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 195 đảng viên. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 3.971 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 237 tổ chức. Tổ chức giám sát 3.044 lượt tổ chức đảng và 1.496 đảng viên; qua giám sát, phát hiện 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên.

Công tác phối hợp giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động thanh tra nhà nước và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp luôn được cấp ủy các cấp qua tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng phương pháp công tác Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sau khi có

kết luận kiểm tra, thanh tra hoặc khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật đều được xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong bất kỳ thời điểm nào đều được xem xét, xử lý theo quy định, không né tránh, nể nang; đồng thời công khai kết quả xem xét, xử lý trên các phương tiện thông tin, truyền thông theo quy định.

Việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đảm bảo theo quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; củng cố, kiện toàn cán bộ UBKT các cấp luôn được quan tâm, đảm bảo đủ về số lượng, hoạt động hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.

Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát đã tăng cường sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; góp phần để Đảng bộ tỉnh hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; xây dựng nông thôn mới là một trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước; một số dự



án, công trình trọng điểm đã hoàn thành và đang được triển khai thực hiện, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới; văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tích mới; ngành giáo dục - đào tạo duy trì thành tích 25 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường; chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua còn có những tồn tại, hạn chế đó là: Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa đồng đều, toàn diện. Một số địa phương, đơn vị xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nội dung còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm như công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng. Công tác giám sát chuyên đề ở một số địa phương, đơn vị chất lượng chưa cao; công tác nắm tình hình địa bàn có thời điểm chưa chủ động, kịp thời nên việc phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để kiểm

tra, xử lý còn chậm. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tuy có chuyển biến, song chưa đáp ứng được yêu cầu và tình hình thực tiễn hiện nay. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm để xem xét xử lý. Nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của Đảng, là cơ sở cho việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm

quan trọng và chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó tạo sự chuyển biến thật sự trong hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở tất cả cấp ủy đảng trong tỉnh.

Chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; các văn bản mới ban hành sau Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Kịp thời ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các quy chế, quyết định, quy định mới của Trung ương; trước mắt, xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Trên cơ sở quy định và tình hình thực tiễn, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát;

các quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, với ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát gắn với các chủ trương của cấp ủy, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm được dư luận quan tâm: (1) Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Công tác xây dựng quy chế, chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; (3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm (quản lý đất đai, đầu tư, tài chính...); (4) Công tác tổ chức, cán bộ; (5) Trách nhiệm lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, việc thực hiện các quy định của Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các

đoàn kiểm tra, giám sát trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; coi trọng công tác thẩm tra, xác minh; đề cao ý thức trách nhiệm của các thành viên đoàn để đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực. Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những địa bàn có nhiều dư luận không tốt, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Thực hiện công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định.

4. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: “*Giám sát phải mở rộng*” để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm, “*kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm*” tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra vi phạm để kịp thời kết luận, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra thường xuyên của các cấp ủy, nhất là đối với cấp ủy viên và cán bộ diện cấp ủy cấp mình quản lý, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy và phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật trong

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhất là trong các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm.

6. Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đảm bảo đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đủ phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và dũng khí đấu tranh trong thực thi nhiệm vụ. Bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra, đảm bảo tính chuyên nghiệp, sự nghiêm túc, nghiêm minh và tinh thần nhân văn, tinh giáo dục trong quá trình thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn; sơ kết, tổng kết chuyên đề để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định, phương pháp, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. □